



ปีที่ 11 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2560

## อ.ก.ก. ยุทธศาสตร์ฯ พิจารณาระบบการจ้างงานและเยี่ยมชมหอสมุดเมืองฯ



ภายหลังจากเยี่ยมชมและลองใช้บริการ อ.ก.ก.ฯ ได้ให้ข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนาระบบการจ้างงานของหอสมุดเมืองฯ โดยเน้นเรื่องการเปิดโอกาส ให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชนรอบข้าง ผู้เชี่ยวชาญด้านห้องสมุด และภาคเอกชนที่มากประสบการณ์ โดยเฉพาะกลุ่มห้างสรรพสินค้าเข้ามา ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อพัฒนาการบริหารหอสมุดเมืองฯ ขยายการทำงานแบบเครือข่าย เพื่อสร้างบริการข้ามห้องสมุด รวมถึงการสร้างซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันใหม่ๆ เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องต่อไป

สำนักงาน ก.ก. จะนำข้อคิดเห็นดังกล่าวเสนอผู้บริหารและ อ.ก.ก.ฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างระบบการจ้างงานที่เหมาะสมกับหอสมุดเมืองฯ ซึ่งเป็น ตัวเริ่มต้นจุดประกายให้ห้องสมุดอื่นๆ ได้พัฒนาตามไปด้วย เพื่อผลักดัน ให้ห้องสมุดทุกแห่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่คนกรุงอยากใช้บริการ

สำนักงาน ก.ก. จัดประชุม อ.ก.ก. ยุทธศาสตร์ฯ นอกสถานที่ครั้งแรก ณ หอสมุดเมืองฯ เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2560 พิจารณาระบบการจ้างงาน ที่เหมาะสมกับหอสมุดเมืองฯ และเพื่อให้ อ.ก.ก. เห็นภาพการดำเนินงานของหอสมุดเมืองฯ



ช่องทางติดต่อ  
สอบถามข้อมูล  
สำนักงาน ก.ก.



Fanpage

“สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ  
กรุงเทพมหานคร”



เว็บไซต์สำนักงาน ก.ก.  
www.bangkok.go.th/csc



# เตรียมพบกับ “โครงการบริการโดดเด่น”



คือ โครงการพัฒนางานบริการ  
ที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้เกิดการปรับปรุง  
งานบริการและส่งมอบสินค้า/  
บริการที่ดีแก่วิถีชีวิตประชาชน  
ด้วยการคิดค้นร่วมกันของหน่วยงาน  
และผู้เกี่ยวข้อง

ท่ามกลางภาระงานอันมหาศาล ยังมีโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ถือกำเนิดขึ้น และค่อยๆ เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งในปีที่ผ่านมา กทม. ได้จัดแสดงผลงานโครงการโดดเด่นไปแล้ว 8 โครงการ และปีนี้คณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของ กทม. อยู่ระหว่างการคัดเลือกและเพิ่มหาโครงการโดดเด่นของปี 2559 ที่มุ่งเน้นแก้ปัญหาทั้งของลูกค้าและพัฒนาตนเอง พร้อมเสริมประสิทธิภาพความสะดวกสบายให้ประชาชน ด้วยการส่งมอบบริการต่างๆ อย่างทั่วถึง เป็นธรรม ซึ่งตอบโจทย คำว่า “ความยั่งยืน” ได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ผลการคัดเลือกจะแล้วเสร็จประมาณต้นเดือน ก.ค. 2560 และทุกท่านจะสัมผัสกับโครงการดีๆ เหล่านี้ในช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. 2560 ผ่านมหกรรมการจัดแสดงผลงานที่อัดแน่นด้วยสาระและความบันเทิงมากมาย ซึ่งสำนักงาน ก.ก. จะรายงานความคืบหน้าของการจัดแสดงผลงานดังกล่าวให้ทราบในฉบับต่อไป



## การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความคล่องตัวในการดำเนินการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานครมากขึ้น ในการประชุม ก.ก. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 โดยสรุปสาระสำคัญ 3 ประเด็น คือ

1

เพิ่มเติมกรณีผู้ขอรับการประเมินได้ปรับปรุงผลงาน และได้ส่งผลงานที่ปรับปรุงหลังจากเปลี่ยนตำแหน่งและมีผลการประเมินหลังจากเปลี่ยนตำแหน่ง สามารถนำผลการประเมินในตำแหน่งเดิมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาใช้แต่งตั้งในตำแหน่งใหม่ได้ โดยต้องผ่านการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ในตำแหน่งใหม่ก่อน

2

ปรับปรุงการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทั้ง 3 ด้าน สำหรับวิทยฐานะชำนาญการ และด้านที่ 1 และ 2 สำหรับวิทยฐานะอื่น โดยให้ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครอาศัยอำนาจตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้แต่งตั้ง

3

ให้ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษากำหนดบัญชีรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีความคล่องตัว ลดระยะเวลา และสามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิได้รวดเร็วขึ้น